

ที่ สธ 0205.02.4/ ๐๕๑



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

3 ธันวาคม 2551

เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราเงินเพิ่ม พ.ต.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนักตรวจ
และประเมินผล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทุกแห่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอัตรา
เงินเพิ่มฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบหลักเกณฑ์ และ
รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประกาศกำหนดอัตรา (พ.ต.ส.)
ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ประจำปีแต่ละงบประมาณ นั้น

บัดนี้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ได้ประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่องกำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับข้าราชการ
พลเรือนแล้ว ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงแจ้งมาเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร กัญชนะ)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. 0 2590 1384 โทรสาร 0 2590 1380

ด่วนที่สุด
ที่ นร 1008.1/ว 3



ห้องรองปลัดกระทรวง
พ.ญ.ศิริพร
เลขรับ 11842
วันที่ 4 ส.ค. 2551
เวลา

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ 83885
วันที่ 3-6-2551
เวลา 07.45
12932

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กำลังคนด้านสาธารณสุข

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพญาโลก กทม. 10300

ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
เลขรับ 7502
วันที่ 3/2/51
เวลา 15.27 น.

๒๙ พฤศจิกายน 2551

เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบหลักเกณฑ์และรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 ได้มีมติให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไปให้เป็นไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศกำหนดอัตรา พ.ต.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีผลสิ้นสุดลงแล้ว นั้น

เพื่อให้การเบิกจ่าย พ.ต.ส. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขเรื่องกำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับข้าราชการพลเรือนแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มาเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบเงินเพิ่มฯ ของข้าราชการประเภทต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นควรกำหนดให้นำ

\ ประกาศคณะกรรมการ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขข้างต้น ซึ่งออกตามความ
 ในข้อ 4 แห่งระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
 การสาธารณสุข พ.ศ. 2548 มาใช้กับ กฎ ระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
 ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขของข้าราชการประเภทนั้น โดยอนุโลม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
 จะเป็นพระคุณ *ให้มีความชอบ*

พ.ก.

(นางสาวศุภรัตน์ ภัททิยา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.เชียงราย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

03 S.A. 2551

ขอแสดงความนับถือ

นางเบญจวรรณ

(นางเบญจวรรณ สร้างนิทร)

รองเลขาธิการ ก.พ.

กรรมการและเลขานุการร่วม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

๑

ทราบ

มอบ.....*ก.น.บ.*

โปรดดำเนินการต่อไป

สำนักพัฒนาระบบงานแก่ตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2282 1889

โทรสาร 0 2281 9602



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

.....

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกำลังคน
ด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ ให้เหมาะสม
เป็นธรรม และไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและความใน
ข้อ 4 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2548 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
จึงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขได้รับ พ.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในอัตรา
ตามบัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา พ.ศ. แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551


(นายปรีชา วัชรากิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

บัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ศ.

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตรา พ.ต.ศ. (บาท/เดือน)
นายแพทย์	1	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	5,000
	2	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 2.1 เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในสาขาต่าง ๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ 3 จากแพทยสภา หรือ 2.2 เป็นแพทย์ที่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง หรือ 2.3 เป็นแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาระบบคุณภาพ และมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ เป็นจำนวนตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด หรือ 2.4 เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือ สถานบริการสุขภาพระดับอำเภอหรือศูนย์บริการ ระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลประเมินการ ปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีติดต่อกันมากกว่า 4 ปี โดยนับ การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเป็นปีที่ 1	10,000
	3	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นแพทย์ที่ได้รับ วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ 3.1 สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป 3.2 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค	15,000

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตรา พ.ศ.ศ. (บาท/เดือน)
		3.3 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 3.4 สาขานิติเวชศาสตร์ 3.5 สาขาจิตเวชศาสตร์ 3.6 สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 3.7 สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 3.8 สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 3.9 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)	
ทันตแพทย์	1	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	5,000
	2	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางทันตแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง	7,500
	3	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นทันตแพทย์ที่ได้รับวุฒิปับตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาต่างๆ จากทันตแพทย์สภา	10,000
เภสัชกร	1	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	1,500
	2	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นเภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 2.1 การเตรียมยาหรือวิเคราะห์ยาเคมีบำบัด หรือ 2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาในกลุ่มโรคติดต่อร้ายแรง เช่น เอชไอ วีเอช โรค ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นคลินิกเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจ่ายยาปกติ หรือ 2.3 งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและทำคดี	3,000

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตรา พ.ต.ศ. (บาท/เดือน)
พยาบาลวิชาชีพ	1	<p>ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>1.1 ให้บริการพยาบาล ในแผนกผู้ป่วยนอก การพยาบาล ครอบครัวและชุมชน การบริการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย หรือ</p> <p>1.2 อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของ นักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาล ในกลุ่ม 1.1</p>	1,000
	2	<p>ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>2.1 ให้บริการพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ ห้องคลอด ห้องผ่าตัด แผนก ผู้ป่วยใน หรือ</p> <p>2.2 ให้บริการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) - งานตรวจบำบัดพิเศษโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรม เฉพาะทางตรงตามสาขาที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่ สภากาชาดรับรอง ได้แก่ การพยาบาลในหน่วย เคมีบำบัด รังสีรักษา การตรวจรักษาผ่านกล้องหรือ เครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ การกระตุ้น พัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ การตรวจ สมรรถภาพหัวใจและปอด การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ ปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม งานปลูกถ่ายอวัยวะ การบำบัดทางจิต-ประสาท การบำบัดยาเสพติด การบำบัดด้วยไฟฟ้า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/ ผู้พิการ การให้คำปรึกษาพิเศษด้านสุขภาพ (Counseling) 	1,500

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตรา พ.ด.ศ. (บาท/เดือน)
		<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจบำบัดพิเศษเฉพาะทางอื่นๆ รวมทั้งการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือ 2.3 อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่ม ตาม 2.1 หรือ 2.2 	
	3	<p>ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>3.1 ให้บริการพยาบาล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพยาบาลวิสัญญีโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป - การพยาบาลเวชปฏิบัติ โดยพยาบาลที่ได้รับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner) - การพยาบาลในแผนกผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต (ICU หรือ CCU) หรือการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตนอกแผนกดังกล่าว โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต - การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้รุนแรงหรืออันตราย (โรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) - การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดยผู้ที่ได้รับวุฒิปัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (APN) จากสภาการพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบวุฒิปัตรแสดง 	2,000

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตรา พ.ต.ศ. (บาท/เดือน)
		<p>ความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ของ สภาการพยาบาล หรือ</p> <p>3.2 ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมควบคุมในการพัฒนาระบบ คุณภาพการบริการทางการพยาบาล เป็นจำนวนตาม มาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลัง กำหนด หรือ</p> <p>3.3 อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของ นักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาล ในกลุ่ม ตาม 3.1</p>	
นักเทคนิค การแพทย์	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนด ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	1,000
นักรังสี การแพทย์	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนด ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	1,000
นักกายภาพ บำบัด	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนด ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	1,000
นักแก้ไข ความผิดปกติ ของการสื่อ ความหมาย หรือ นักวิชาการ ศึกษาพิเศษ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านแก้ไข ความผิดปกติ ของการสื่อ ความหมาย	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนด ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	1,000

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตรา พ.ต.ศ. (บาท/เดือน)
นักกิจกรรม บำบัด หรือ นักอาชีพบำบัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านกิจกรรม บำบัด	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนด ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	1,000
นักจิตวิทยา คลินิกหรือ นักจิตวิทยาที่ ปฏิบัติหน้าที่ ด้านจิตวิทยา คลินิก	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนด ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	1,000
นักเทคโนโลยี หัวใจและ ทรวงอก	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนด ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	1,000